

XÂY DỰNG ĐẢNG

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Kiến Xương

(Tiếp theo trang 1)



Đảng viên Chi bộ thôn Đoàn Kết, Đảng bộ xã Quang Bình (Kiến Xương) sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử".

Ông Vũ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Quang Bình cho biết: Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt ở 14 chi bộ để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, trong ứng dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tập huấn, cài đặt cho đảng viên. Cũng từ đó, trước kỳ sinh hoạt chi bộ 3 ngày, bí thư các chi bộ đã gửi toàn bộ thông tin, nội dung sinh hoạt chi bộ qua phần mềm để đảng viên chủ động nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Các nội dung được đưa ra thảo luận chủ yếu về phát triển nông nghiệp, làng nghề, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Do đó

đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, ổn định tình hình tại cơ sở. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt gần 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 20%, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,26%. Ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: Cứ đến ngày 26 hàng tháng tôi đều chủ động xây dựng dự thảo chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, sau khi thống nhất trong chi ủy tôi cập nhật lên phần mềm để đảng viên có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu. Mặc dù tuổi đời bình quân của đảng viên 67 tuổi song tỷ lệ đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm đạt gần 70%. Do đó đã có nhiều ý kiến được đưa ra trong cuộc họp, nhất là về sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi

trường, phát triển ngành nghề, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Vì thế, buổi sinh hoạt chi bộ luôn diễn ra sôi nổi, bảo đảm thời gian, chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Như, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Trung cho biết: Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, tôi đều gợi mở các nội dung để đảng viên phát biểu ý kiến. Nội dung sinh hoạt được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ tiêu phấn đấu của mô hình chi bộ kiểu mẫu. Theo đó, 3 nội dung chi bộ hướng tới là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nâng cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc đầu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng ngôi trường hạnh phúc, 3 yên (yên tâm, yên lòng, yên vui). Nhờ phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên, trẻ em được phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần, số trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao đạt 98%.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa phương ngày càng được nâng lên, nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tạo động lực để các tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hệ thống wifi được trang bị ở tất cả các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để bảo đảm cho sinh hoạt chi bộ trên phần mềm "Số tay đảng viên điện tử".



NGÀY CẢ NƯỚC VÌ NGƯỜI NGHÈO 17/10

Chung tay chăm lo cho người nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng quỹ "Vì người nghèo". Từ nguồn quỹ này, nhiều hộ nghèo được tặng quà, hỗ trợ về nhà ở, sinh kế...



Gia đình bà Trần Thị Ua, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết.

Vừa qua, gia đình ông Tạ Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất (Hưng Hà) được Ủy ban MTTQ huyện tặng 1 con bò giống trị giá 13 triệu đồng. Ông Tiến xúc động cho biết: Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, sức khỏe của hai vợ chồng ngày càng yếu nên không biết trông chờ vào nguồn thu nhập nào để sinh sống. Rất may gia đình được trao tặng bò giống, đây cũng là tài sản quý giá nhất, tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt để có sinh kế lâu dài.

Chung niềm vui như ông Tiến, bà Đinh Thị Tọa, xã Chi Lăng (Hưng Hà) chia sẻ: Ủy ban MTTQ huyện không chỉ tặng cho tôi lợn nái mà còn hỗ trợ cả thức ăn, thuốc khử trùng, tôi thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa, động viên gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi lợn tốt để có thêm nguồn thu nhập. Niềm vui của ông Tiến, bà Tọa cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh khi được nhận sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà cho biết: MTTQ huyện đã xây dựng mô hình "Hỗ trợ sinh kế" cho người nghèo bằng việc trích kinh phí từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" huyện để mua bò, lợn và thức ăn chăn nuôi, thuốc khử trùng giúp hộ nghèo có sinh kế bền vững. Các gia đình được hỗ trợ đều cam kết chăn

nuôi bò, lợn đến khi sinh sản và dành những con lợn, bò giống để tặng những hộ nghèo khác. Từ cách làm này đã giúp hoạt động hỗ trợ người nghèo phát huy được hiệu quả bền vững. Cùng với MTTQ huyện Hưng Hà, trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương sẽ khánh thành 5 nhà đại đoàn kết, tổ chức tiếp nhận ủng hộ, trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay cùng cả nước giúp đỡ người nghèo.

Đồng chí Vũ Thanh Văn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để việc vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" đạt hiệu quả thiết thực, Ủy ban MTTQ các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức vận động, xây dựng kế hoạch, mục tiêu thực hiện một cách bài bản; đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả của cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; kêu gọi các tầng

lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo về mọi mặt. Kết quả, từ tháng 10/2021 đến ngày 31/8/2022, quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp của Thái Bình vận động được trên 16,2 tỷ đồng; trong đó, điển hình là huyện Hưng Hà đạt 870 triệu đồng, huyện Vũ Thư trên 650 triệu đồng, huyện Tiên Hải gần 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây mới 230 nhà, sửa chữa 113 nhà đại đoàn kết trị giá trên 4 tỷ đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 972 bệnh nhân nghèo trị giá gần 390 triệu đồng; hỗ trợ 210 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về vốn, con giống, cây giống phát triển sản xuất trị giá trên 150 triệu đồng và trao 3.286 suất quà cho học sinh nghèo trị giá trên 770 triệu đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhà hảo tâm trong và

ngoài tỉnh đã thăm, tặng hơn 62.600 suất quà trị giá trên 26,6 tỷ đồng cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ đã góp phần giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tin vui nhất đối với những hộ nghèo khó khăn về nhà ở đó là năm nay mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh sẽ tăng từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/nhà, đây cũng là sự cố gắng, quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết thêm: Hơn 2 năm dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống người dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo kết quả rà soát, hiện toàn tỉnh còn 15.739 hộ nghèo (chiếm 2,4%), 16.218 hộ cận nghèo (chiếm 2,47%), trong đó nhiều hộ còn khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo... rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Để chung tay giúp đỡ người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã sơ kết 1 năm vận động ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo"; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" và triển khai vận động quỹ "Vì người nghèo" năm 2022; ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". MTTQ các huyện, thành phố cũng chủ động rà soát, kịp thời bổ sung số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp. MTTQ các cấp sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cây, con giống, tư liệu sản xuất cho hộ nghèo. Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, mỗi hộ nghèo tự nỗ lực lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương.

HỒNG QUẢN

Ủy ban MTTQ tỉnh kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022. Mọi sự ủng hộ xin chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh (Số tài khoản: 3761.0.1014748.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh) hoặc nộp tiền mặt tại địa chỉ: Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình (Số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình).

Không có nhiều lợi thế nhưng xã Đông Trà (Tiền Hải) đã biết phát huy nội lực, tập trung đầu tư hạ tầng và huy động nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Sự phát triển ngành công nghiệp đã mang lại nhiều khởi sắc cho xã biên giới biển này. Là xã giáp biển cuối cùng phía Đông Bắc của huyện Tiền Hải, Đông Trà còn bị chia cắt giao thông bởi con sông Trà Lý khiến địa phương gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế. Trước đây, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp với nghề cấy lúa và nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn được mở rộng, nâng cấp và nhất là cầu Trà Lý 2 trên tuyến đường bộ ven biển chạy qua địa bàn xã được đầu tư giúp cho giao thương của Đông Trà thuận lợi, mở cơ hội cho người dân, doanh nghiệp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Tới thăm cơ sở may Phương Nga ở thôn Tân Hải, chứng kiến hơn 20 lao động tập trung làm việc ai cũng cảm nhận được niềm vui của họ khi có việc làm thường xuyên và thu nhập bằng đảm cuộc sống. Nhiều lao động

Phát triển công thương ở xã biên giới biển

ở đây cho biết, có việc làm ở gần nhà không phải di chuyển xa vì thế có thêm thời gian chăm lo cho gia đình, con cái. Mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng cũng đủ trang trải cuộc sống nên họ toàn tâm trong công việc. Anh Nguyễn Văn Núi, chủ cơ sở may chia sẻ: Trước đây đường sá nhỏ hẹp, lấy lợi, tính toán làm ăn cái gì cũng khó. Bây giờ giao thông đi lại thuận tiện, ô tô chạy đến tận cửa nhà, vận tải hàng hóa dễ dàng nên gia đình tôi đầu tư mở xưởng may làm gia công cho một số doanh nghiệp may xuất khẩu vừa nâng cao thu nhập cho bà con trong xã. Ở Đông Trà, không riêng gia đình anh Núi, trong 5 năm trở lại đây, nhận thấy cơ hội phát triển kinh tế, rất nhiều hộ dân đã đầu tư mở mang ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để làm giàu. Chị Vũ Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Cùng với tuyên truyền bà con trong xã duy trì, phát triển

nghề nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, chúng tôi còn tích cực vận động, hướng dẫn hội viên đưa thêm nghề mới như may, khế, tre đan, móc sợi, thêu ren về địa phương. Đến nay chúng tôi đã thành lập được 1 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý, giá trị sản xuất đạt trên 10 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động, chủ yếu ở độ tuổi trung niên và cao tuổi với thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đứng ra tin chấp cho 128 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 11 tỷ đồng giúp nhiều chị em đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả ngay tại địa phương. Đưa chúng tôi đi một vòng tham quan hạ tầng giao thông và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, ông Đặng Xuân Tùng, cán bộ Văn phòng UBND, UBND xã Đông Trà phấn khởi cho biết: Điện mạo địa phương khởi sắc từng ngày nhờ bà con chăm khám lên tiêu chí

triển ngành công thương. Đến nay, cả xã có gần chục doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực như may mặc, cơ khí, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa; hàng trăm cơ sở, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hoạt động sản xuất phát triển mạnh kéo theo thương mại, dịch vụ gia tăng. Ngoài kinh doanh tại chỗ, tận dụng hạ tầng chợ dân sinh đã có hàng trăm tiểu thương đầu tư kinh doanh cũng mang lại thu nhập khá. Sự phát triển mạnh ngành công thương giúp tỷ trọng các ngành kinh tế của Đông Trà chuyển dịch mạnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 36%, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm gần 40%, còn lại là giá trị thương mại, dịch vụ. Riêng giá trị ngành công thương của xã năm 2021 đạt hơn 475 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm 2020 và chiếm trên 65% tổng giá trị sản xuất toàn xã. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Trà cho



Cơ sở may Phương Nga, thôn Tân Hải, xã Đông Trà (Tiền Hải) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động.

biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương bình quân đạt khoảng 17%/năm, chủ yếu từ khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Điều đáng mừng nhất là tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 98%, thu nhập bình quân

đầu người hiện tại ở mức 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,15%. Cùng với tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là khi tuyến đường bộ ven biển hoàn thành, khu công nghiệp Hải

Long được đầu tư, thu hút các dự án thứ cấp vào hoạt động, chắc chắn lĩnh vực công thương nói riêng, kinh tế của Đông Trà nói chung sẽ còn tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, góp phần hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

KHÁC ĐUÀN